



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 17 ธันวาคม 2561

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2801

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

Col.Inch: 32.01 Ad Value: 48,015

PRValue (x3): 144,045

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: กัญชาส่งออกต้องมีคุณภาพทางยา ไม่เหมาะให้ประชาชนปลูกทั่วไป

‘กัญชา’ต้องมีคุณภาพทางยา ไม่เหมาะให้ประชาชนปลูกทั่วไป

อ่านต่อหน้า 11

กัญชาส่งออกต้องมีคุณภาพทางยา ไม่เหมาะให้ประชาชนปลูกทั่วไป

ผู้จัดการรายวัน360° - นักวิชาการ ท่วงแนวคิดเกษตรกรปลูก “กัญชา” ส่งออก อาจสร้างภาระให้คนปลูก เหตุต้องควบคุมคุณภาพในฐานะพืชยา แต่ทนายแพทยแผนไทยปลูกใช้เอง อยู่ระหว่างหรือ ป.ป.ส.ออกระเบียบให้ชัด ด้านประธานบอร์ด อภ. ยา ปลูกกัญชา ต้องได้สารสำคัญคงที่ ไม่มียาฆ่าแมลง และโลหะหนักปนเปื้อน ถึงส่งออกได้

ผศ.ดร.วิเชียร กิริติณกุล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่องค์กรเภสัชกรรมกล่าวถึง กรณีข้อเสนอให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อส่งออกว่า ทุกวันนี้มีการซื้อขายออกไปว่า กัญชาสามารถขายได้ กก.ละ 5 แสนบาท และอยากให้ประชาชนทั่วไปปลูกเพื่อส่งออกได้ คำถาม คือจะสามารถส่งออกได้จริงหรือ และสุดท้ายอาจก่อภาระให้แก่คนปลูกก็ได้ เนื่องจากกัญชาที่จะส่งออก ถือเป็นพืชยา ที่จะต้องได้คุณภาพ และการส่งระหว่างประเทศไม่ได้ซื้อง่ายๆ จึงต้องถามว่า ที่จะให้ปลูกคำตอบคือเพื่ออะไร

“ในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง แคนาดา ที่แม้จะให้ประชาชนปลูกกัญชาเสรี แต่การปลูกกัญชาไม่ใช่เรื่องเสรี ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แต่มีรัฐเดียวที่อนุญาตให้ปลูกโดยต้องเป็นคนใช้ และต้องมาขออนุญาตปลูกได้ 6 ต้น เพราะฉะนั้น แม้จะให้ปลูกเสรี ก็คุมการปลูกด้วย นอกจากนี้ วิธีการปลูกต้องได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะปลูกโดยทั่วไปไม่ได้ เพราะหากปลูกลงดินทั่วไป จะเห็นได้ว่ากัญชานั้นจะดูดโลหะหนัก ซึ่งแม้แต่สภากาพย์แผนไทยเองก็ยอมรับว่า หากจะให้แพทย์แผนไทยปลูกเพื่อใช้เองในการรักษาผู้ป่วยตามตำรับยา ก็จะต้องปลูกในกระถาง แล้วต้องเลือกดิน แต่จะปลูกลงดินเลยไม่ได้” ผศ.ดร.วิเชียรกล่าว

ผศ.ดร.วิเชียร กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอที่จะให้แพทย์แผนไทยปลูกและใช้ในการรักษาได้นั้น ตนเห็นด้วยว่าควรที่จะให้แพทย์แผนไทยสามารถทำได้เอง คือ ปลูกเอง ใช้เองได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปป.ส.) อยู่ว่า หากจะให้ปลูก และใช้ได้อีกนั้น จะต้องออกระเบียบในการปลูกอย่างไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่ไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ได้ ทุกคนจะปลูกได้

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) กล่าวว่า การปลูกเพื่อส่งออกนั้น จะต้องให้ได้ตามเมตริกซ์เกรด เพราะเป็นการส่งออก เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ ดังนั้น สารสำคัญในกัญชาต้องคงที่ ไม่มีโลหะหนัก เพราะกัญชาเมื่อปลูกในดินแล้วจะดูดธาตุโลหะหนักไว้ ที่สำคัญ ยังมีปัญหาเรื่องแมลงอีก ก็ต้องปลูกโดยที่ไม่ให้ยาฆ่าแมลง เพราะหากปนเปื้อนทั้งยาฆ่าแมลง และโลหะหนักเข้าไป ก็ใช้ทำเป็นยาไม่ได้ ซึ่งตนไม่แน่ใจว่า หากให้ชาวบ้านปลูก จะขายใครเพื่อทำอะไร ซึ่งตรงนั้นตนมองว่า คงแล้วแต่ทางภาคนโยบาย.